

## Trận chiến Aleppo trở thành nơi quy tập đầu tiên của chính phủ Syria và quân nổi dậy

T&#225;c Gi&#7843;: Tr&#225;ng Thành

Th&#7913; T&#432;:, 01 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 12:29

---

Cả hai phía tham chiến đều coi trận chiến tại Aleppo là một trận đánh quyết định.



*Chiến binh thu thập vũ khí của lực lượng nổi dậy Syria ném súng về phía quân chính phủ tại Aleppo, ngày 31/07/2012.*

*REUTERS/Zohra Bensemra*

Hôm nay 01/08/2012, theo AFP, chiến sự càng thêm ác liệt tại thủ phủ kinh tế của Syria.

## Trận chiến Aleppo trở thành nạn nhân quy tắc đầu tiên của chính phủ Syria và quân đội

T&#225;c Gi&#7843;: Trận Thành

Th&#7913; T&#432;: 01 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 12:29

---

Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc khẳng định quân chính phủ sẽ dùng các đầu máy bay chiến đấu để tấn công vào các vị trí của quân đội. Cả hai phía tham chiến đều coi trận chiến tại Aleppo là một trận đánh quyết định.

Theo lãnh đạo quân đội tại Aleppo, hiện có gần 4.000 binh sĩ sẵn sàng để đầu quân chính phủ tại thành phố này.

Trong khi đó, tổng thống Al-Assad cũng khẳng định trận đánh tại Aleppo là một sự quan trọng để vượt qua nút cổ và là một trận đánh « anh hùng » quyết định số phận của Syria. Chiến trường Aleppo, kể từ ngày 20/07, trở thành nạn nhân của hai bên đều dùng vũ khí.

Bao gồm các binh sĩ đào ngũ và dân thường đang lên cầm vũ khí, quân đội Syria phải đối mặt với một quân đội chính quy với nhu cầu vũ khí hàng ngày, hiện tại.

Cũng theo một đầu tiên LHQ tại Damas, quân đội tại Aleppo vừa mới có thêm có các vũ khí hàng ngày, trong đó có một số xe tăng lấy được từ quân chính phủ. Người phát ngôn của phái đoàn Liên Hiệp Quốc khẳng định chiến sự gia tăng từ ba ngày nay tại Aleppo, kêu gọi các bên tham chiến tôn trọng luật pháp quốc tế bảo vệ thường dân, đừng thả bom thả bom thay vì đầu đầu vũ trang.

Riêng ngày hôm qua, đã có 154 người chết, trong đó có 35 dân thường, 62 binh sĩ và 27 quân đội trên khắp nước, mà một nạn nhân là tại Aleppo.

Theo phái Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc (HCR), hiện tại, hàng nghìn dân thường không thể rời khỏi Aleppo tìm kiếm tị nạn tại các trại tị nạn và thánh đường.

Chiều hôm qua, quân đội đã chiếm được ba trục đường chính tại Aleppo, tiêu diệt 40 nhân viên an ninh, trong đó có một viên trưởng các đơn vị áp phong trào phản kháng dân chúng.

Kể từ sau khi bỏ quân đội đầu lui vào ngày 28/07, quân chính phủ tiếp tục oanh tạc nhiều

## Trận chiến Aleppo trở thành nổi bật quy tắc đầu tiên của chính phủ Syria và quân nổi dậy

T&#225;c Gi&#7843;: Trận Thành

Th&#7913; T&#432;:, 01 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 12:29

---

khu phố mà phe nổi dậy chiếm giữ, nhưng không chiếm được vị trí nào.

Mục tiêu của quân nổi dậy là chiếm được trở lại tình báo không quân của quân chính phủ tại thành phố này, bởi vì đây là căn cứ kiểm soát đường vào các khu phố của thành phố khá giàu. Phe nổi dậy tin rằng, nếu chiếm được căn cứ này, thì họ có thể giành được chiến thắng.

Theo một chuyên gia quân nổi dậy, tình hình của quân lính chính phủ xuống rất thấp, bởi vì « họ bị t r ả n g, n ếu h ọ đ ể a xe tăng vào các khu phố dân cư thì sẽ có rất nhiều binh sĩ đào ngũ (...). Các binh sĩ chỉ chờ đợi một cơ hội nhỏ nhất để bỏ trốn, mà ở trong thành phố, thì bỏ trốn rất dễ dàng ».

Nếu đêm r ả n g sáng hôm nay, quân ở Syria sẽ do một thêm một đợt tấn công tại Damas nhằm vào một căn cứ quân sự gần hai khu phố có nhiều cư dân theo đạo Thiên Chúa, được coi là trung tâm và thành phố của Assad. Đây là lần đầu tiên quân nổi dậy tấn công trực tiếp vào khu vực này. Đây cũng là lần đầu tiên chiếm số lượng tại Damas, sau khi phe nổi dậy bỏ quân chính phủ đẩy lui từ ngày 23/07.

Cho đến nay, thành phố Al-Assad vẫn không thể hạ được phong trào nổi dậy của dân chúng, mà vẫn coi quân nổi dậy là “các nhóm khủng bố có vũ trang” đánh thuê cho nước ngoài.

### Nhóm đối lập chọn yêu cầu trích việc thành lập chính phủ lưu vong tại Cairo

Vấn đề liên quan đến Syria, từ hôm qua, Hội đồng Quốc gia Syria, nhóm đối lập chọn yêu cầu, lên tiếng chọn trích việc thành lập chính phủ lưu vong của phe nổi dậy tại Cairo, vì cho rằng quy tắc đầu tiên và này làm yêu cầu đi đến lập Syria.

Ngày hôm qua, luật sư và nhà đầu tranh nhân quyền Syria Haytham al-Maleh, 81 tuổi, thành lập một ủy ban từ nhiều năm, tuyên bố đối lập chọn cho một nhóm những người ở Syria « để lập và không thu được pháp nào » thành lập một chính phủ lưu vong tại Cairo, vì lo ngại về việc chọn Damas sẽ phải đối lập chọn một kho tàng quy định.

## **Trò chơi Aleppo trở thành nơi quy tụ đầu tư gia đình chính phủ Syria và quân đội**

T&#225;c Gi&#7843;: Trò chơi Thành

Th&#7913; T&#432;: 01 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 12:29

---

Trò chơi đó, vào thời kỳ tuấn kiệt, chính sách Hội đồng Quốc gia Syria tuyên bố sẽ thúc đẩy và các nhóm quân đội tự do lập mặt chính phủ quá đỗi, đội ngũ lãnh đạo của mặt nhà hoạt động có uy tín, tham gia vào cuộc chiến ngay từ thời gian đầu.

### **Chiến lược trình lập ngân sách Liên Hiệp Quốc PAM gửi cơ quan trợ giúp nhân đạo Aleppo**

Hôm nay, PAM tuyên bố đã gửi ngân sách nhân đạo trợ giúp Aleppo, và việc phân phối ngân sách nhân đạo cho 280.000 công dân sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Chi ngân sách di chuyển ra Aleppo từ ngày 20/07 được khoảng 200.000 người rời thành phố đi tản.

PAM cũng cho biết, vào gia đình thành phố, chính sách này đã được phân phối ngân sách nhân đạo cho gần một triệu công dân Syria, những người không thực hiện được vì các xung đột vũ trang.